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ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๗  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายอาคม  เอ่งฉ้วน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  สินค้าอุปโภคบริโภคปรับราคาสูงขึ้น 
แต่สินค้าเกษตรมีราคาตกต่ํา  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดหนองบัวลําภู  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความเดือดร้อนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน  (อสม.)  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่ง  รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายชลน่าน  ศรีแก้ว)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายศุภชัย  ใจสมุทร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  กระบวนการพูดคุยสันติภาพและการบังคับใช้ 
กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา)
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุนทรี  ชัยวิรัตนะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาน้ําประปาเพื่อการอุปโภค
บริโภค  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๒  ครั้งที่  ๖   
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๖  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้ขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๔๗ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าในการปรับปรุง 
เรือนจํากลางจังหวัดพัทลุง  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  (พลตํารวจเอก ประชา   
พรหมนอก)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวอรุณี  ชํานาญยา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดพะเยา  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา  
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)  ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การซ่อมแซมโรงเรียนที่ถูกอุทกภัยน้ําท่วม   
ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  (นายเสริมศักด์ิ  พงษ์พานิช)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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ต่อมา  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ
ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  จํานวน  ๒  เรื่อง 

๑. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพ่งเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก  พ.ศ.  .... 

๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย  พ.ศ.  ....  
ท่ีประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา 

 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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